

รายงานผลการ กำกับติดตาม และรายงานสรุปผล
 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่
 “ว่าด้วยมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗”

๑. ความเป็นมา

ตามที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ จังหวัดน่าน ได้ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่ “ว่าด้วยมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยพิจารณา สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่มุ่งตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) (๒๑) ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลรวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปรามเครือข่าย)

๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่
 “ว่าด้วยมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗”

ลำดับ	เรื่อง	ปัญหาอุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการ ให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาพยาบาล ข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๐	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๓.	มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ลำดับ	เรื่อง	ปัญหาอุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๕.	มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๖.	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มการพยาบาล

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง

-ไม่มี-


ผู้รายงาน
 (นายสงกรานต์ ปัญญาณะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 ทราบ


 (นายอภิชาติ สถาวรวิวัฒน์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง